

GHI NHANH VỀ BUỔI NÓI CHUYỆN CỦA GS NGUYỄN VĂN CANH VỀ “CHỦ QUYỀN ĐẤT NƯỚC & THẾ HỆ TRẺ VÌ DÂN TỘC” TẠI NAM CALIFORNIA NGÀY 28/10/2023

Bài của Toàn Như & Hình ảnh do Chiến Hữu Võ Thiệu chụp

Sau hơn hai tháng chuẩn bị, cuối cùng buổi nói chuyện của GS Nguyễn Văn Canh về "**Chủ Quyền Đất Nước & Thế Hệ Trẻ vì Dân Tộc**" và giới thiệu bộ tài liệu "Dân Tộc Tôi" do Gs Canh biên soạn đã được khai mạc vào lúc 1giờ chiều Thứ Bảy ngày 28/10/2023 tại Phòng Hội của Thư Viện Việt Nam, thành phố Westminster, Nam California. Buổi nói chuyện do Hội Ái Hữu CSQG Nam California tổ chức với sự hỗ trợ của một số hội đoàn bạn tại Nam California như Viện Việt Học, Hội Giáo Chức Việt Nam, Hội Ái Hữu Cựu Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh, Hội Ái Hữu Luật Gia Nam California, Hội Ái Hữu CHS Bưởi-Chu Văn An.

Trưởng ban tổ chức là Chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Hội Trưởng Hội CSQG Nam CA và điều hợp chương trình là Chiến hữu Nhữ Đình Toán, Tổng Thư Ký của Hội.



Trưởng BTC Chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng (trái) và MC Nhữ Đình Toán (phải)

Đồng đảo đồng hương, thân hữu và chiến hữu đã đến tham dự vượt ngoài sự mong đợi của Ban tổ chức. Theo lời NT Trần Minh Công, "*Buổi họp mặt này thành công ngoài dự đoán. GS Trần Huy Bích và cá nhân tôi xin thay mặt GS Canh cảm ơn tất cả các bạn. Chúng ta cùng tiếp tay thế hệ trẻ VN dành lại Tự Do và Chủ Quyền của Đất Nước.*" Hơn 150 chỗ ngồi trong hội trường Thư Viện Việt Nam đã không còn một ghế trống, nhiều người đã phải ra về vì không còn chỗ. Thật đáng tiếc nhưng cũng là một an ủi cho ban tổ chức đã nỗ lực trong nhiều tuần trước đó, nay đã gặt hái thành công hơn ngoài dự kiến.

Như bất kỳ một buổi lễ nào, chương trình được bắt đầu bằng nghi thức lễ chào Quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ và tiếp theo đó là Phút Mặc niệm. Nhưng điều đáng chú ý là phần nghi thức này được cử hành bởi các em thiếu nhi dưới sự hướng dẫn của cô giáo Phạm Từ Ái của Trường Tiểu Học DeMille thuộc học khu Westminster. Mọi người ai cũng xúc động khi nghe các em nhỏ, chỉ khoảng 9, 10 tuổi hát Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, và nhất là khi các em tuyên đọc lời tưởng niệm trong Phút Mặc Niệm bằng hai ngôn ngữ Việt Mỹ. Cô Ngọc Nhung thuộc nhóm Đàn Chim Lạc Việt vì bận việc riêng vào giờ chót không đến tham dự được khi xem buổi lễ qua livestream đã xúc động viết "Em xem qua live stream suốt chương trình, cưng quý nhất là các em nhỏ chào cờ. Nước mắt em rớt theo cảm xúc với chương trình..."



Ca đoàn thiếu nhi Trường Tiểu Học DeMille, Học khu Westminster

Sau phần nghi thức khai mạc, NT Trần Quan An, Nguyên Trưởng Đoàn Giảng Sư Học Viện CSQG, hiện là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Hội CSQG, đã ngỏ lời chào mừng GS Nguyễn Văn Canh và Ban Tổ Chức buổi nói chuyện của Giáo Sư về “Chủ Quyền Đất Nước và Thế Hệ Trẻ Vì Dân Tộc”. Sau đó, Chiến hữu Nguyễn Doãn Hưng, Hội Trưởng Hội CSQG Nam California, Trưởng Ban Tổ Chức đã thay mặt BTC chào mừng quan khách và giới thiệu các quan khách tham dự. Chúng tôi nhận thấy, trong số quan khách hiện diện có đầy đủ đại diện các Hội đoàn đã hỗ trợ Hội CSQG Nam CA tổ chức buổi nói chuyện này như đã nêu trên. Đặc biệt, trong số quan khách, chúng tôi nhận thấy có GS Đoàn Viết Hoạt và Phu nhân, GS Phạm Thị Huệ, nhà biên khảo Phạm Trần Anh, Bà Jackie Bông, “người tù cuối cùng” Phạm Gia Đại, ông HT Cựu Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh Phan Hồng Long đến từ San Jose (Bắc CA), ông Nguyễn Thanh Giàu (PGHH), Cô Kim Ngân (Viện Việt Học) ...

Tiếp đó là phần trình diễn văn nghệ của nhóm Đàn Chim Lạc Việt và Ban Văn Nghệ của Hội CSQG Nam California qua 2 nhạc phẩm Hát Cho Sài Gòn Ngày Quật Khởi (ĐCLV) và Về Miền Nam (CSQG). Sau đó là phần phát biểu của 2 hậu duệ VNCH: cô Thụy Ân của Đàn Chim Lạc Việt và Bác sĩ Trần Quan Khải của Gia Đình CSQG. Cả hai bạn trẻ với những lời phát biểu chân thật nói lên những cảm xúc của mình về đất nước và dân tộc đã khiến cho mọi người ai cũng trầm trồ khen ngợi. Cô Thụy Ân cho biết, cô được sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ hiện đang là sinh viên năm thứ I tại Đại Học Chapman (CA) nhưng vẫn hiểu được những sự hy sinh to lớn của cha anh và cô hiểu rằng tự do không phải tự dưng mà có nên cô nguyện sẽ tiếp nối truyền thống của cha anh. Còn bác sĩ Trần Quan Khải phát biểu một cách mộc mạc, không văn hoa, nhưng cũng rất dí dỏm mang màu sắc trí thức, phản ánh rõ rệt lập trường truyền thống của Thế Hệ Trẻ Vì Dân Tộc đúng như hoài vọng của GS Nguyễn Văn Canh.



Nhóm Đàn Chim Lạc Việt (trái) và Ban Văn Nghệ CSQG (phải)

Phần tiếp theo là phát biểu của GS Trần Huy Bích, nguyên giảng viên Văn Hóa Vụ của Trường Võ Bị Quốc Gia Đà Lạt, giới thiệu sơ lược về những hoạt động đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền của GS Nguyễn Văn Canh trong nhiều thập niên qua, đồng thời tóm tắt nội dung 3 tập tài liệu Dân Tộc Tôi do GS Canh biên soạn.

bận việc riêng đã không đến được; tuy nhiên ông có gửi đến BTC bài phát biểu của ông và nhờ BTC đọc để gửi đến GS Nguyễn Văn Canh những lời tâm tình của ông. Bài phát biểu của ông sau đó đã được anh Nhữ Đình Toán đọc lên. Trong lời kết của bài phát biểu khá dài của ông, ông viết, “*Tóm lại, tôi thấy có 2 con người ở GS Canh: 1 lý thuyết gia, một giáo sư; và 2 còn là con người hành động...*”



GS Trần Huy Bích

Tiếp theo đó, Chiến hữu Nhữ Đình Toán, MC của chương trình cho biết, đáng lẽ phần phát biểu kế tiếp là vị diễn giả khách mời: cựu Đại Tá TQLC Hoa Kỳ Gene Castagnetti nhưng vào giờ chót, ông vì



GS Nguyễn Văn Canh

trong nhiều thập niên qua nhằm đấu tranh cho chủ quyền của đất nước và đặc biệt trong những nỗ lực đó, giáo sư luôn luôn hướng tới giới trẻ và mong muốn có một đội ngũ những người trẻ kế thừa có tâm huyết để xây dựng một đất nước Việt Nam phú cường không cộng sản trong tương lai. Bài nói chuyện của giáo sư đã nhiều lần phải ngưng lại vì những tràng pháo tay của cử tọa.

Tiếp theo sau phần nói chuyện của GS Nguyễn Văn Canh là phần phát biểu của một tham luận đoàn gồm 3 vị là: GS Phạm Thị Huệ, nguyên Khoa Trưởng Phân Khoa Khải Đạo (Counseling) của Trường Đại Học Orange Coast College; Cô Nguyễn



Thế Thủy, Cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Nam California, đương kim Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Westminster;

và Anh Phan Thanh Châu hay Phan Thanh Thắng, Tổng Hội Phó Tổng Hội CSQG-VNCH. Cả ba vị đều phát biểu bày tỏ sự ngưỡng mộ của họ đối với vị giáo sư khả kính đã cống hiến cả đời tranh đấu cho quê hương và dân tộc. Cả ba cũng kể về những kinh nghiệm của họ khi làm việc với giới trẻ và nhìn nhận đó là thành phần tương lai của dân tộc. Đặc biệt sau phần phát biểu của mình, cô Nguyễn Thế Thủy đã trao tặng GS Canh một cây bút của Tổng Hội Sinh Viên và một dây ruban hình cờ VNCH có logo của Tổng Hội Sinh Viên VN là tổ chức mà cô từng giữ chức Chủ Tịch trong thập niên 1980 và từng sát cánh với Giáo sư trong nhiều sinh hoạt đấu tranh trong thời gian này.

Tiếp theo phần phát biểu của Tham Luận Đoàn là sự trở lại sân khấu của Ban Văn Nghệ CSQG với nhạc phẩm Tiếng Sóng Vãn Đồn và sau đó là của Đoàn Chim Lạc Việt với nhạc phẩm Hợp Đoàn của Xuân Diễm.

Chương trình đáng lẽ sau đó còn có sự “Giải Đáp Thắc Mắc” của cử tọa với tác giả và tác phẩm Dân Tộc Tôi của GS Nguyễn Văn Canh nhưng vì thời lượng sử dụng hội trường đã hết nên ngay sau đó buổi lễ đã chấm dứt vào lúc 3:30pm. Trước khi ra về, mọi người đã nán lại chụp hình lưu niệm với GS Nguyễn Văn Canh ngay tại sân khấu.

Ghi nhanh của TOÀN NHƯ

